


 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี ๒๕๖6 
วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖6 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริการตำบลบ้านม่วง 
.......................................... 

 
เปิดการประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภา ได้เชิญประธานสภาฯ เปิดการประชุมและดำเนินการประชุม     
ตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 
 
ประธานสภาฯ   กล่าวเปิดการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง คณะผู้บริหารและ

ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่  3  
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีรายละเอียดการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ส่งให้แล้ว ซึ่งในวันนี้ก็เป็นการประชุมพิจารณา
ข้อบัญญัติฯด้วย เพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567            

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   
 วันที่ 4 สิงหาคม 2566 
ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมครั ้งที ่ผ ่านมา             

ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นว่าบกพร่อง หรือพิมพ์ผิดไปก็ขอให้แจ้งในที่ประชุมเพ่ือ
แก้ไข นะครับ ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีแก้ไขข้อความ 
ประธานสภาฯ  หากสมาชิกท่านใดให้การรับรองขอให้ยกมือขึ้น ครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้การรับรองโดยไม่มีการแก้ไข จำนวน 7 เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง  
(วาระท่ี 2 ขั้นการแปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงได้ประชุมสภาสมัยสามัญ      
สม ัยที่  3 คร ั ้ งท ี ่  1 ประจำปี  ๒๕66 ในว ันที่  4  ส ิ งหาคม 2566                    
เพื ่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕67 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงและได้รับหลักการ              
ในวาระท่ี 1 ไปแล้วพร้อมทั้งได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ และได้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั ่วโมง  ซึ ่งได้กำหนดวันที่      
5-7 สิงหาคม 2566 และคณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการแล้ว          
จึงขอให้ประธานกรรมการแปรญัตติได้รายงานให้ท่านสมาชิกทราบและ
พิจารณากัน ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายพิชิต  สีหะราช เรียนท่านประธานผมนายพิชิต  สีหะราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านม่วง หมู่ที ่6 ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติขอเสนอรายงาน 
และความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติต่อสภาเพ่ือพิจารณาดังนี้ครับ  
     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง  ได้ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านม่วงในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2566  
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และได้รับหลักการในวาระที่ 1 ไปแล้วนั้น  
ทั ้งนี ้ ได้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเพื ่อทำการแปรญัตติร ่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง  พร้อมทั้งได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ซึ่งกำหนดในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2566  
แล้วนั้น 

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติแล้ว ปรากฏว่ามีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงมายื่นเอกสารเสนอคำแปรญัตติ  จำนวน  
2 ราย  คือ  
1. นางสาวทับทิม กาบแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4   
2. นายสุดเขต  สรรพกรรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
โดยมีหัวข้อที่ขอแปรญัตติ  คือ  
1. รายรับ  
ขอแปรญัตติ ตัดลดงบประมาณ ในส่วนของรายได้ที่ ร ัฐบาลอุดหนุนให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  ที่ตั้งประมาณการไว้  
15,699,685 บาท  ตัดลดจำนวน  30,000  บาท  คงเหลือ  จำนวน  
15,669,685  บาท 
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2. รายจ่าย  
1.1 ขอแปรญัตติ ตัดลดงบประมาณ ในส่วนของแผนงานการรักความสงบ
เรียบร้อยภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบดำเนินงาน  หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จากเดิมตั้งไว้  
100,000 บาท  ตัดลดจำนวน  20,000 บาท  คงเหลือ 80,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
เพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม           
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น  

เนื่องจากโครงการฝึกอบรม อปพร.ปี 2566 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม 
อปพร.ชุดใหม่พร้อมทั้งได้จัดหาชุดให้พร้อมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปแล้ว
นั ้น ซึ ่งใช้งบประมาณไปพอสมควร ในปี 2567 นั ้น น่าจะเป็นการใช้
งบประมาณในการฝึกทบทวนให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพียงเท่านั้น  จึงเห็นว่า
ควรจะใช้งบประมาณไม่มากเท่ากับฝึกอบรมใหม่เหมือนปีที ่ผ ่านมา            
จึงตัดลดงบประมาณดังกล่าว  
1.2 ขอแปรญัตติ ตัดลดงบประมาณ ในส่วนของแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผู้พิการและ
ผู้ดูแลผู้พิการ จากเดิมตั้งไว้  30,000 บาท  ตัดลดจำนวน  10,000 บาท  
คงเหลือ 20,000  บาท  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมให้ความรู ้ทางกฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น  

เนื่องจากมีโครงการ/กิจกรรมที่จะได้ดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ
และผู้ดูแลคนพิการในกิจกรรมด้านอื่นๆ ในตำบลบ้านม่วงอยู่แล้ว ประกอบ
กับงบประมาณของอบต.บ้านม่วงของเราก็มีน้อย จึงอยากให้ดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรมในด้านอื่นๆ ได้ดำเนินอย่างทั่วถึง จึงตัดลดงบประมาณ
ดังกล่าว 
ส่วนรายการอื ่นให้คงไว้ตามร่างเดิม จึงเสนอความเห็นมาเพื ่อนำเสนอ          
ในที่ประชุมสภาการบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงได้พิจารณาต่อไป 
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ประธานสภาฯ ตามที่ประธานกรรมการเสนอรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ          
แปรญัตติต่อสภาเพื่อให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 ขั้นการแปรญัตตินี้ หาก
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
ประธานสภาฯ ต่อไปผมจะให้ที่ประชุมลงมติ หากท่านใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ      

แปรญัตติ ได้นำเสนอมาขอให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ จำนวน 7 เสียง เต็มสภา  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องญัตติพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖7 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง  
 (วาระท่ี 3 ขั้นการลงมติ) 

ประธานสภาฯ ตามที่คณะผู ้บริหารได้เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖7 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง มีมติรับหลักการ
แห่งร ่างข้อบัญญัติด ังกล่าวเป็นที ่เร ียบร้อยแล้ว  และมีการพิจารณา              
ในวาระที่ ๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุม    
มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖7  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ฉบับเดิม  

ที่ประชุม  – รับทราบ   
ประธานสภาฯ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ในวาระที่ 3  เป็นการลงมติ ซึ ่งจะไม่มีการ
อภิปรายในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านม่วงลงมติว ่าจะให้ร ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 นี้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่

ที่ประชุม มีการตรวจสอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖7 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง  ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า
ถูกต้อง ตามที่ได้มีการพิจารณากันแล้ว  

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอให้ที่ประชุมเลือก
วิธีออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ ซึ่งมีสองวิธี คือ  
๑. การออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย 
๒. การออกเสียงลงคะแนนลับ 
จึงขอให้ที ่ประชุมพิจารณาว่าจะออกเสียงลงคะแนนเพื ่อลงมติ โดยวิธี
เปิดเผย หรือโดยวิธีลับ 

ที่ประชุม มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าให้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖7 โดยวิธีเปิดเผยโดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
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ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าให้ออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีเปิดเผย       
โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ต่อไปจะขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ฉบับดังกล่าว ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖7  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง  ฉบับดังกล่าว  
ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  
ด้วยคะแนนเสียง  7 : ๐ คะแนน  

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 4.2 การโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นเรื ่องการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

จำนวน  1  รายการ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
นางสาวสุรัตนา  แสงคำ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสุรัตนา  แสงคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          
ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 

 1.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 งบประมาณ   97,300  บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที ่ดินและ
สิ ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง          
ลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 97,300 บาท เพื ่อจ่ายเป็น       
ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ปริมาณงาน  
ขนาด 178 ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.บ้านม่วง กำหนด  
1. ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
2. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 113  ลำดับที่ 14 
3. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
โดยโอนลดจาก  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร ้าง                
หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค  
โครงการปูหญ้าเทียมสนามเด็กเล่น    จำนวน  97,300  บาท   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย ได้มีมติเห็นชอบให้อนุมัติงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

จำนวน  7 เสียง  เต็มสภา 
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 4.3 ร่างระเบียบสภาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ

เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ   ครับเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวฐณิชชา  ทองสะโคม เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ และ 
ผอ.กองสวัสดิการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากระเบียบสภาท้องถิ่น อบต.บ้านม่วง 

ได้มีการให้เสนอชื่อของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เนื่องจาก
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ได้มีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และมีผลใช้
บ ังค ับต ั ้งแต ่ว ันถ ัดจากว ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต ้นไป              
โดยมาตรา 8 กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงคใ์ห้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ ่นหรือเชิญชวน         
ให ้ร่วมเข ้าช ื ่อให ้ย ื ่นคำร ้องต ่อประธานสภาท้องถิ ่นตามระเบ ียบที่
ประธานสภาท ้องถ ิ ่นกำหนด โดยความเห ็นชอบของสภาท ้องถิ่น            
ตามเอกสารร่างระเบียบได้แจกให้ทุกท่านแล้วนะคะ ซึ่งได้มีหนังสือสั่งการ
ลงมาจากทางจังหวัดและอำเภอให้ร่างติดตามในเรื่องนี้คะ จึงได้มีการจัดทำ
ร่างระเบียบสภา อบต.บ้านม่วง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน        
ในการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น พ.ศ.  2566 เสนอ ต่อสภาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดทำระเบียบของสภา เพ่ือความเหมาะสมของแต่ละ
ท้องถิ่นหลังจากที่ประชุมสภาเห็นชอบก็จะเป็นระเบียบสภา อบต.บ้านม่วง 
ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อญัตติท้องถิ่น  
พ.ศ. 2566 เพื ่อประกอบการพิจารณาจัดทำระเบียบของสภาท้องถิ่น      
ตามความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ และอยู่ในหน้าที่และอำนาจ
ของ อปท. ยกเว้นการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต้องมีคำรับรองจาก ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ท่านนายก พร้อม แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สร้างความรับรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่นส่วนในรายละเอียดของร่างระเบียบสภา อบต.         
บ้านม่วง ก็ตามที่เอกสารที่ได้มอบให้กับทุกท่านนะคะ ว่าในเรื่องของการ
ดำเนินการของประชาชนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.  2566 นั้น     
ได้นำเสนอต่อที่ประชุม จึงขอให้ทุกท่านพิจารณาแต่ละประเด็นเพ่ือขอความ
เห็นชอบและจะได้ประกาศต่อไป และประธานสภาก็จะได้ส่งหนังสือ            
ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เข้าเสนอชื่อต่อสภาในการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น         
เพื่อจะได้มีสิทธิในการได้ทำตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติในการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และมีผลบังคับใช้กับพี่น้อง
ประชาชนในตำบลบ้านม่วงต่อไปคะ  
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รายละเอียดการเสนอชื่อเพื่อจัดทำข้อบัญญัตินั้น มีสัดส่วนคุณสมบัติของ         
ผู ้มีสิทธิเข้าชื ่อเสนอคะ ต้องเป็นผู ้มีสิทธิ ์เลือกตั ้งในเขตตำบลบ้านม่วง       
ในวันที่ยื่นคำร้องเสนอและเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ที่ถูกห้ามไม่ให้          
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งและจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่น้อยกว่า 3,000 คน หรือไม่น้อยกว่า 
1 ใน 20 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งครั ้งที ่ผ่านมา ซึ่งผู ้มีสิทธิ์
เลือกตั้งในตำบลบ้านม่วง มี  2,548 คน  สัดส่วนในการเสนอร่างต่างๆ 
ต้องนำเข้าที่ประชุมสภา เพื่อพิจารณาร่วมกัน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 510 คน 
ในสัดส่วน 20 % นะคะ จะต้องยื่นคำร้องและเอกสารต่อประธานสภา
ท้องถิ ่นเอกสารมี ชื ่อ – สกุล บัตรประชาชนและข้อความว่าสมัครใจ      
พร้อมลงรายมือชื่อว่าจะให้ทาง อบต.พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ      
ในวาระหรือตามระเบียบข้อประชุมสภาท้องถิ่นอะไรบ้างและตัวแทนของ      
ผู้ยื ่นไม่เกิน 10 คน ส่งตัวแทนเพื่อเสนอข้อบัญญัติในอำนาจหน้าที่หรือ       
ในขอบเขต อบต.บ้านม่วง ว่าอยากให้สภาท้องถิ่นพิจารณาข้อบัญญัติว่าด้วย
กิจการต่างๆ พอที่ประชุมสภาเห็นชอบและประธานประกาศใช้ข้อบัญญัติ
นั้น ตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนในตำบลบ้านม่วง ซึ่งรายละเอียด     
ก็ตามเอกสารให้พิจารณาร่วมกันคะ ซึ่งทางท้องถิ่นเองก็ติดตามเรื่องนี้มาคะ
และในรัฐธรรมนูญ ปี 2560  ซึ่งก็มีในเรื ่องนี้แต่ก็ไม่ครอบคลุม  จึงได้       
มีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยมายังท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างตัวนี้ให้
ประชาชนได้รับทราบสิทธิและหน้าที่และการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติต่างๆ 
จึงขอนำเรียนที ่ประชุมเพื ่อพิจารณาอนุมัติในร่างข้อบัญญัติฉบับนี ้คะ 
ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไหม ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  จำนวน  7  เสียง  เต็มสภา 
 
 4.4 ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย 
ประธานสภาฯ   เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงได้อยู ่ในกลุ ่ม CLUSTERS ที่ 3 

ภายใต้แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยจังหวัดหนองคาย และได้บันทึกข้อตกลง 
เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย ในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ในสถานที่
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ต้องทำในภารกิจเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ การกำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มิให้เกิดผลกระทบกับสภาพสิ ่งแวดล้อมและสร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน  โดยให้ความร่วมมือกันพัฒนาระบบศูนย์กำจัด 
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 ขยะมูลฝอยแบบคบวงจรของเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ให้มีสภาพการใช้งาน
ได้ดี และมีระยะเวลาที่ยาวนาน ตลอดทั้งเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้
ทำการก่อสร้าง จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่
กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง (รายละเอียดตามบันทึกข้อตกลง) ใน
การดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไหม ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  จำนวน  7  เสียง  เต็มสภา 
  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  ก่อนที่จะเข้าวาระนี้ ขอเชิญท่านนายกกล่าวกับที่ประชุมสภาเกี่ยวกับร่าง

ข้อบัญญัตินี้ครับเชิญครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู ้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ผมขอขอบคุณท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ในวันนี้ครับ  
ผมจะนำข้อบัญญัติและบริหารงบประมาณมาบริหารในตำบลบ้านม่วงของ
เราให้โปร่งใสชัดเจนและเกิดประโยชน์สู งสุดต่อพี ่น้องประชาชนครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ เชิญครับ  
นายสุดเขต  สรรพกรรัมย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายสุดเขต สรรพกรรัมย์ สมาชิกสภาหมู่ 5 
ขอสอบถามท่านนายก   
1. การแก้ไขถนนบ้านวังมนที่ชำรุด 2 จุด และไฟฟ้าที่ดับมาหลายเดือน    
ยังไม่ได้รับการแก้ไข เกรงจะเกิดอันตรายขึ้นครับ และไฟส่องสว่างหลายจุด 
2. การย้ายโรงสูบน้ำดิบที่เคยรับปากไว้ ไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไร  
วันไหนครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายกครับ 
นายก อบต. เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ

เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมก็เข้าใจท่านสมาชิกครับ ในส่วนเรื่องไฟฟ้า
ตามหนังสือที่ท่านสมาชิกได้ส่งมาผมก็ได้เรื่องแล้วในรอบเดือนที่ผ่านมานั้น 
มีฝนตกตลอดเลยยังไม่สามารถทำได้ ในส่วนถนนที่เกิดปัญหาจากการที่มี 
ฝนตกหนักทำให้เกิดการกัดเซาะถนนพังไปหลายจุดนั้นมีปัญหาคือทางถนน
ท้ายไร่  ต้องใช้หินลูกรัง  ใช้งบประมาณ 3,000 บาท และได้ประสานหา 
 หินลูกรัง แต่ติดปัญหาฝนตกการขุดดินยังทำไม่ได้ ถ้าแดดออกถนนแห้ง       
ก็จะรีบดำเนินการให้ครับ และทางไปบ้านตาดเสริมอีกจุดหนึ่ง ก็จะเอาดิน 
ไปใส่ครับให้กองช่างออกไปสำรวจแล้วครับ และอีกจุดหนึ่งทางขึ้นวัดป่า     
รองสุวิทย์ ได้รายงานว่าเป็นรูลอดใต้ถนนมีท่อระบายน้ำก็จะให้ทางกองช่าง
ออกไปดูแล้วก็จะดำเนินการไปพร้อมๆ กัน  ส่วนเรื่องแพสูบน้ำก็อยากทำ      
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 แต่ติดตรงงบประมาณครับ ผมได้สอบถามหัวหน้าสำนักปลัด ปรึกษาทาง

กองช่างถ้าเราย้ายมาเราก็จะทำให้คงเดิม ก่ออิฐขึ้นมาประมาณ 1.5 เมตร  
ซึ่งผมก็พยายามหางบประมาณมาดำเนินการ เมื่อทำมาแล้วชาวบ้านต้อง
ได้รับประโยชน์สูงสุด และขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญหัวหน้าสำนักปลัด ครับ 
จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สืบเนื่องจากโรงสูบน้ำที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและ

มันยังใช้งานไม่ได้เพราะแรงส่งน้ำกำลังดันไม่ถึง ซึ่งทางผู้บริหารก็อยากย้าย
ก่อนอื่นก็ให้ทำเรื่องขออนุมัติสภาก่อนและมีงบประมาณรองรับและสถาน
ที่ว่าพร้อมไหม และตอนนี้ติดตรงจะสิ้นปีงบประมาณแล้วงบเราก็มีอย่าง
จำกัด  เราก็เร่งทำโครงการพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้านออกไปก่อนครับ          
แต่อย่างไรก็ต้องได้ย้ายครับเพื่อมาสูบน้ำให้กับพี่น้องประชาชน เราต้องหา
สถานที่เหมาะสมครับ ซึ่งการที่เราต้องไปสร้างตรงนั้นเพราะหาสถานที่ไม่ได้ 
ก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ   ท่านสุดเขตมีข้อซักถามอีกไหมครับ 
นายสุดเขต  สรรพกรรัมย์ ไม่มีครับ 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านทับทิม กาบแก้วครับ 
นางสาวทับทิม  กาบแก้ว เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวทับทิม กาบแก้ว สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 
อยากสอบถามโครงการของหมู ่ 4 ทั ้ง 3 โครงการ อยากให้เร่งเข้าไป
ดำเนินการเพราะใกล้ปิดงบประมาณแล้ว และเรื่องไฟฟ้าทางหลวง 211        
ที่เคยแจ้งเข้ามาอยากฝากให้ทางผู้บริหารติดตามให้ด้วยคะ  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายก อบต. เรียนประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม  

ทุกท่าน ในส่วนของโครงการบ้านห้วยค้อ 3 โครงการอยู่ในช่วงดำเนินการ
ครับลงนามในสัญญาวันนี้ครับ และในส่วนของไฟฟ้าทางหลวงผมได้โทรหา
เจ้าหน้าที่แล้ว และบ้านห้วยค้อดับ 3 จุด ซึ่งมันเป็นบางจุดและมีอีกหลาย
หมู่บ้านที่ดับบางจุด ผมขอชี้แจงว่า นายช่างซ่อมไฟทางหลวงมีแค่คนเดียว
รับผิดชอบทั้งจังหวัด ก็อาจจะล่าช้านิดหนึ่งครับและผมจะขอรายละเอียดว่า
มีจุดไหนที่ดับเพ่ิมอีกไหมครับ เพราะผมเห็นนายช่างเข้ามาซ่อมที่บ้านหนอง 
ตรงจุดชมวิวหนองปลาบึกแล้ว และที่บ้านภูเขาทองที ่ด ับบางจุด ส่วน
หมู่บ้านอื่น มีจุดไหนอีกขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ และชี้เป้าด้วยนะ
ครับ จะได้แจ้งทางช่างได้ชัดเจน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านทับทิมมีอะไรอีกไหมครับ 
นางสาวทับทิม  กาบแก้ว อีกเรื่องคะ ทางชาวบ้านแจ้งมาว่าถนนทางไปห้วยเชียงดาที่เป็นรอยต่อกับ

ตำบลหาดคำภีร์ ซึ ่งทางฝั่งโนนได้ทำถนนมาแล้วและทำให้น้ ำเซาะถนน      
ฝั่งตำบลบ้านม่วงทำให้ถนนขาด การเดินทางไปมาลำบาก อยากให้ทางอบต.
ช่วยแก้ไขคะ ขอบคุณคะ 
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ประธานสภาฯ   เชิญหัวหน้าสำนักปลัด ครับ 
จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็จะให้ช่างออกไปสำรวจครับ รอฝนหยุดตกก่อน
ครับ เพราะจะมีการปรับเกดอีกรอบหลังฝนหยุดแล้ว ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านพิชิตครับ 
นายพิชิต  สีหะราช เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายพิชิต สีหะราช สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 
ขอเรียนถามท่านนายกครับการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยภู บ้านโนนสว่าง 
หมดสัญญาหรือยังครับ เพราะยังทำไม่เสร็จและเกิดปัญหาการสัญจรไปมา
ลำบากครับ ยิ่งช่วงฝนตกยิ่งลำบากครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายกครับ 
นายก อบต เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในส่วนถนน คสล.สายนี ้ หมดสัญญามา         
2-3 วันแล้วครับ ก็สืบเนื่องจากฝนตกตลอดการทำงานของช่างก็ลำบาก        
ก็เกิดการล่าช้าไป แต่ผมก็เห็นว่าเหลืออีกไม่เยอะ เพราะเห็นผู ้รับจ้าง      
ทำตอนกลางคืนด้วย ผมจะให้ทางช่างออกไปดูอีกทีครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ท่านพิชิตมีอะไรอีกไหมครับ 
นายพิชิต  สีหะราช  ไม่มีครับ 
นายคาเชน  เหลืองาม เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายคาเชน  เหลืองาม สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 
ขอสอบถามเจ้าหน้าที่พัสดุครับ การยืม – ส่งสิ่งของจากชาวบ้านนั้น มีบัญชี
คลุมไหมและมันเกิดการเสียหายนั้นได้รับทราบไหมครับ 

นางสาวศิริพร  ชาภูธร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวศิริพร ชาภูธร เจ้าหน้าที่พัสดุ
ชำนาญงาน การยืมพัสดุในกรณีที่ชาวบ้านมายืมนั้นมีเอกสาร/บัญชียืมคะ
และเวลาส่งคืนเข้ามาก็ไม่มีใครมาแจ้งคืน บางทีเจ้าหน้าที่ด้านบนก็จะรับ       
ไว้ให้ และบางที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.พาชาวบ้านมาเอาเองไม่ เขียน     
ลงในบัญชี อย่างนี้ก็มีคะ 

นายคาเชน  เหลืองาม  เวลายืมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ สำคัญเวลาส่งคืนครับ ฝากกำชับด้วยครับ 
นางสาวศิริพร  ชาภูธร  รับทราบคะ และขอชี้แจงอีกนิดหนึ่งคะ 
นายชาญณรงค์  อ่อนสาราช เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายชาญณรงค์ อ่อนสาราช  ผู้ช่วย 
เจ้าพนักงานพัสดุครับ ขอชี้ว่าบางทีเวลามาส่งของคืนจะตรงกับวันหยุดครับ 
เจ้าหน้าที่เราก็ไม่ได้นับ/เช็คดู ครับ 

นายคาเชน  เหลืองาม  เรื่องนี้ขอเชิญท่านนายกพิจารณาครับ 
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นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในส่วนของการยืมพัสดุใน อบต.บ้านม่วง   
ผมก็ได้ดูมาระยะหนึ่งแล้วครับ และผมอยากฝากท่านสมาชิกสภาครับ        
ในวันหยุดถ้ามายืมให้มีคนพามาเอานะครับและการส่งก็ให้มาส่งในวัน
ทำงานครับ ก็ฝากท่านสมาชิกประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านด้วยครับ อยากให้
มีเจ้าหน้าที่คอยเช็คเวลารับ/ส่งคืน และลงบันทึกในบัญชีไว้ ถ้าเกิดงานเสร็จ
วันหยุดผมก็อยากฝากให้มาส่งในวันทำการครับ เจ้าหน้าที่จะได้เช็คดูครับ      
ก็ฝากสมาชิกประชาสัมพันธ์ด้วยครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ท่านคาเชน มีอะไรอีกไหมครับ 
นายคาเชน  เหลืองาม เรียนถามท่านนายกครับ ตอนนี้รางระบายน้ำบ้านหนองได้เกิดการอุดตัน      

ซึ ่งโครงการขุดลอกระบายน้ำบ้านหนองยังไม่ได้รับการจัดการเลยครับ 
อยากฝากท่านนายกไปช่วยเอาดินออก ตรงปากซอย บ้านนายทองแดงครับ 
เพราะดินทับถมน้ำไม่ลงรางระบายน้ำครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายกครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่ออกไปดูก่อนครับ ถ้ามีปัญหาความ
เดือนร้อนของชาวบ้าน ผมก็จะพาเจ้าหน้าที่ออกไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ท่านคาเชนมีอะไรอีกไหมครับ 
นายคาเชน  เหลืองาม ผมขอทวงสัญญาอีกเรื่องครับ นายกได้ไปรับปากเทปูนบ้านนางบุญเที่ยง  

เห็นหายเงียบไป ไม่ทราบว่าอย่างไรครับ 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายกครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ในการทำถนนบ้านนางบุญเที่ยงครับ ผมเห็นชาวบ้านสัญจร
ไปมาลำบากจริงๆ ผมจะเข้าไปทำแล้วแต่ติดคือมีงานศพทำไม่ได้ ก็ขอฝาก
ท่านสมาชิกไปแจ้งชาวบ้านให้ด้วยให้รอนิดหนึ่งครับอย่างไรผมจะทำให้
แน่นอนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านสุดเขต ครับ 
นายสุดเขต  สรรพกรรัมย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ผมสอบถามเรื่อง การยืมพัสดุนะครับ บางทีผมเห็นว่าการยืม
พัสดุไปแล้ว เกิดการชำรุดเสียหาย อยากถามว่าใครเป็นคนรับผิดชอบในส่วน
ที่เสียหายครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ครับ 
จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากการยืมพัสดุของเรานะครับก็เข้าใจทาง
พัสดุนะครับซึ่งในส่วนของเสียหายก็ต้องเจ้าของงานรับผิดชอบครับ อาจจะ
ซื้อมาทดแทนหรือชำระเป็นเงินให้ทาง อบต. เอง และบางเคสเราก็ได้บ้าง
ไม่ได้บ้างครับ ก็ขอให้กำกับช่วยกันครับ ซึ่งในการมายืมของบางทีคนยืม      
กับคนส่งคนละคนกัน ทำให้การทำงานมันลำบากอยู่ครับ ก็เห็นใจพัสดุ      
อยู่ครับ ถ้าในวันหยุดก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เวรเป็นคนช่วยดูครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายกครับ 
นายก อบต. เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็จะให้ช่างออกไปสำรวจครับ รอฝนหยุดตกก่อน
ในส่วนเรื่องน้ำประปานั้น ในเดือนที่ผ่านมาน้ำโขงขึ้นเร็วมากทำให้ประปา
ขุ่น ผมก็พยายามแก้ไขปัญหาอยู่นะครับ ผมขอฝากสมาชิกชี้แจงกับทาง
ชาวบ้านให้เข้าใจหน่อยครับ เช่น ตัวอย่างน้ำประปาบ้านม่วงนะครับ       
ผมก็เอาใจใส่อยู่นะครับ คือบางทีคนดูแลน้ำก็มีส่วนบ้างนะครับ รับปากทำ
แล้วทำไม่ได้ก็มีครับ ซึ่งก็ได้คุยกันกับหัวหน้าสำนักปลัดว่าจะเปลี่ยนไดร์
เพราะไดร์ 5 แรง แรงไป เปลี่ยนเป็นไดร์ 3 แรง น่าจะดีเพราะกรองไม่ทัน 
ก็ฝากท่านสมาชิกฝากประชาสัมพันธ์กับพี ่น้องประชาชนด้วยนะครับ         
บ้านม่วงก็รอโครงการปี 2567 นี้นะครับ ก็จะแก้ประปาน่าจะดีข้ึนครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านรองฯ ครับ 
นายนิติธร  แก้วพวง เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ 

ผมนายนิติธร แก้วพวง รองนายก อบต.บ้านม่วง  ขอเสริมเรื่องการยืมพัสดุ 
ของทาง อบต. ครับ อยากฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแล เพราะเป็นเงินภาษีของ
ทุกคน ซึ่งในการมาส่งพัสดุวันทำการนั้น ผมเห็นว่ามันก็ดีแต่บางทีชาวบ้าน 
ก็อยากจะเสร็จงานก็มาส่ง ในวันหยุด ก็ฝากเจ้าหน้าที่พัสดุเอาเอกสารไปให้ 
เจ้าหน้าที่เวรช่วยดูครับ และฝากท่านสมาชิกช่วยกันดูอีกทางหนึ่งครับ  

ประธานสภาฯ   หัวหน้าสำนักปลัด ครับ 
จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
ผมได้เข้าประชุมแทนท่านนายก เรื ่องการบริหารจัดการน้ำของ อบต.       
บ้านม่วง มี 2 เคส ครับ มีบ้านห้วยค้อและบ้านภูเขาทอง  ในส่วนของ        
เขื่อนป้องกันตลิ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้สอบถามผมถึงบ้านห้วยค้อและ     
บ้านภูเขาทอง ผมก็ได้ตอบไปว่า ได้ทำหนังสือถึงโยธาธิการแล้ว และ        
ทางโยธาธิการก็ได้ตอบมาว่าเขื ่อนป้องกันตลิ ่งบ้านห้วยค้อได้เข้าแผน        
ปี 2567 แล้วครับ ส่วนบ้านภูเขาทองยังไม่ชัดเจนนะครับ อาจจะล่าช้า
เพราะในส่วนเขื่อนป้องกันตลิ่งของโยธาธิการนั้น ตอนนี้มี 20 โครงการ       
ยังไม่ได้ผู้รับเหมา ในส่วนของบ้านห้วยค้อก็รอก่อนครับ และฝากให้สมาชิก
และผู ้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านด้วยครับ ในการเตรียม       
ความพร้อม การอพยพออกนอกพ้ืนที่ ดูแลตัวเองและทรัพย์สินครับ  

ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายกครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ผมขอเสริมทางหัวหน้าสำนักปลัดครับจริงๆ โครงการ        
เขื่อนป้องกันตลิ่งนี้จะมาลงที่ภูเขาทองครับตอนนั้น บ้านห้วยค้อยังไม่เกิดภัย 
ผมก็เลยโยกไปบ้านห้วยค้อ ทีแรกเขาจะแบ่งครึ่งกันแต่ผมก็แปลกใจอยู่ครับ 
จริงๆแล้วตำบลบ้านม่วง น่าจะได้ 3 โครงการๆละ 1 กิโลเมตรละ
130,000,000 บาท รวมเป็น 390,000,000 บาท  ผมว่าจะเอามาลงที่ 
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